



บทที่ 472

Mother Lady, Undoer of Knots (Maria vom Knoten)

ข้าแต่พระเป็นเจ้า เดือนมี.ค. 2023 ที่ผ่านมา หลังจากได้ไปแสวงบุญยังสักการะสถานแม่พระฟาติมาแล้ว พวกเรา 4 คนก็เดินทางต่อไปแสวงบุญ ณ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆ อยู่ตอนใต้ของประเทศที่ประชากรเต็มเปี่ยมมากกว่าตีมน้ำ

ลูกสาวได้ยื่นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาสักพักแล้วและตั้งใจจะไปให้ถึงสักวันหนึ่ง

พวกเราเดินทางไปถึงเป็นป้ายวันอาทิตย์โดยรถไฟ เมืองที่ตั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นวัดเล็กๆ ไม่ใช่สักการะสถานใหญ่โตอะไรเลย

ลูกทราบก่อนเดินทางว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีความศรัทธาต่อพระรูปของพระแม่เป็นพระแม่ที่ทรงคลายปมชีวิตต่างๆ ของมวลมนุษย์ มีเรื่องเล่าขานกันว่าครั้งหนึ่งมีสามีภรรยาคนหนึ่งที่มีปัญหาในการดำรงชีวิตคู่ด้วยกัน จนถึงขั้นจะหย่าร้าง แต่ตัดสินใจไปสวดขอต่อพระแม่ ณ วัดนี้ หลังจากการสวดอธิษฐานร่วมกัน ทั้งสองก็กลับมาเข้าใจซึ่งกันและกัน รักใคร่กลมเกลียวกันได้เป็นอย่างดีจริงๆ

ลูกวาดภาพในใจว่าพระแม่องค์นี้คงจะเป็นรูปปั้นและมีริบบิ้นเป็นปมต่างๆ ในพระหัตถ์

เมื่อเราไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ปรากฏว่าเป็นวัดเล็กๆ ทางเข้าวัดสร้างเป็นทางลาดขึ้นเล็กน้อย เราเดินตรงไปยังประตู ที่น่าแปลกใจคือ ไม่มีลูกบิด ไม่มีที่จับ แล้วประตูวัดก็ปิดสนิท เรามองหน้าซึ่งกันและกัน อุตส่าห์เดินทางมาถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว แต่เข้าไปข้างในไม่ได้และเป็นป้ายวันอาทิตย์ มันไม่น่าใช่ชะ

ลูกจึงเดินถอยกลับลงมาไปถามคนกลุ่มเล็กๆ ที่ยืนคุยกันห่างจากประตูวัดว่า พูดภาษาอังกฤษได้ไหม ชายใส่สูทวัยกลางคน บุคลิกดีตอบทันทีว่า Yes! ลูกรีบถามว่า Church ปิดวันอาทิตย์หรือ? เขาตอบว่าไม่ได้ปิด แล้วก็ชี้ให้ลูกดูว่าเหนือทางเดินลาดขึ้นทั้งสองข้าง มีราวให้คนจับสำหรับผู้ที่นั่งรถเข็นและบนราวมือจับนี้เอง ก่อนถึงประตูวัดสัก 3 เมตร มีแท่นเหล็กขนาดใหญ่ราว 3"x2" อยู่บนราวด้านขวา เป็นปุ่มเปิดประตูวัด เพียงแค่อ่านนิ้วกดลงไปเบาๆ ประตูวัดก็จะเปิดออก

อ้อ! ที่แท้ เราก็คนไทยเข้ากรุง (ฝรั่ง) 😊

พวกเราทุกคนตื่นเต้นมาก ที่ในที่สุดก็ได้เข้ามายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส แต่องค์แม่พระไม่ใช่เป็นรูปปั้น แต่เป็นภาพวาด!

ลูกมีบังอาจแปลชื่อของแม่พระแห่งนี้เป็นภาษาไทย แต่ขอใช้ศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาพื้นเมืองตามทีละบุไว้ในภาพทั้งโปสการ์ดและหนังสือที่มีจำหน่ายที่วัดว่า "Mother Mary, Undoer the Knots" หรือ "Marie vom Knoten"



ภาพของพระแม่เป็นภาพของพระนางในวัยพระเยาว์ ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดสีแดง ประดับด้วยผ้าคลุมสี
น้ำเงิน ทรงประทับอยู่บนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ภายใต้พระบาทคืองูสีด้ามืด สิ่งที่สะดุดตาที่สุดเกี่ยวกับภาพศักดิ์สิทธิ์
คือ ทางซ้ายของพระแม่ มีเทวดากำลังยื่นแถบริบบิ้นสีขาวที่เต็มไปด้วยปมให้พระแม่ และทางขวาของพระแม่ คือ
แถบริบบิ้นที่ปมต่างๆ ได้ถูกคลายแล้ว เป็นแถบริบบิ้นสีขาวที่ยาวและราบเรียบ และผ่านมือของเทวดาอีกองค์หนึ่ง
ลูกได้เตรียมพวงมาลัยที่ทำจากถุณนมรีไซเคิล โดยเด็กๆ โรงเรียนแห่งหนึ่งทางภาคอีสานของประเทศไทย
และลูกสาวของลูกได้ซื้อมาจำนวนหลายพวง มาถวายแด่พระแม่ที่นี่

การได้มาสวดอธิษฐานต่อหน้ารูปของพระแม่ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงศรัทธานั้น ไม่ว่าจะ
ภาพวาดหรือรูปปั้นก็ตาม ทำให้ลูกรู้สึกได้ถึงพระเมตตาและพระพลังของพระแม่ที่ประทานให้แก่ผู้
ที่ไปสวดขอพรจากพระนาง

ลูกสวดอธิษฐานต่อหน้ารูปของพระแม่ด้วยความต็มเต๋และความกตัญญู มนุษย์เรานี้แหละเป็นคนสร้างปม
ต่างๆ ให้เกิดปัญหามากมายในโลกนี้ แล้วพวกเราไปสวดภาวนาให้พระแม่ช่วยแก้ปมให้!

เพื่อนของลูกอีกสองคนที่ร่วมไปด้วย แม้จะไม่ใช่เป็นคริสตชน แต่ก็ตื่นเต้นมากที่มีโอกาสไปเคารพสักการะ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาเรา

เราทั้งสี่อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นเต็มที่ตามตารางเวลาของรถไฟที่จะต้องนั่งกลับ

ระหว่างทางกลับ ใจของลูกเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีจนอยากจะตะโกนให้ลั่นรถไฟ ขอขอบคุณพระเจ้าที่
ทรงประทานพระพรให้ลูกและลูกสาว ตลอดจนเพื่อนๆ อีกสองคนมีโอกาสดำเนินไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ซึ่งคิดว่า
คงยังไม่ค่อยมีคนได้ไปมากนัก การได้ไปสวดภาวนา ไปสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่อย่างใกล้ชิดเช่นนี้ เป็นพระ
พรอย่างยิ่งและเป็นของขวัญล้ำค่าที่ประเมินค่ามิได้

และด้วยความกตัญญูอย่างสิ้นสุดจิตใจ ลูกตั้งใจจะวาดภาพพระแม่นี้ เพื่อมาประดิษฐานในห้องพระ (My
Little Chapel) ที่บ้าน เพียงแต่กรอบบนของภาพเป็นรูปโค้ง ซึ่งลูกคงต้องหาทางต่อไป

**“พระนางมารีย์ ตรัสว่า วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้ครอบงำข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อย
ของพระองค์ ตั้งแต่หนีไป จนทุกสมัยจะกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นสุข” ลูคา 1:46-48**

อาแมน

ลูกขอพร: อดทนนะ

www.moving-themountain.com

